



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษในช่วงเส้นทางดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม รูปแบบการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการสัมมนาฯ ดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๒. วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเทพราช ๓ โรงแรมชั้นธาราเวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายภยดิศ วัฒนศัพท์)

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง